

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันอังคาร ที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวชิรศักดิ์ พรหมษี	ประธานสภาเทศบาล	วชิรศักดิ์ พรหมษี	
๒	นางดา रिมทอง	รองประธานสภาเทศบาล	ดา रिมทอง	
๓	นายอินตา มะโนคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	อินตา มะโนคำ	
๔	นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น	สมาชิกสภาเทศบาล	นิวัฒน์ ศรีหมื่น	
๕	นายอาทิตย์ ภิราษร	สมาชิกสภาเทศบาล	อาทิตย์ ภิราษร	
๖	นายอ้าย เมืองมูล	สมาชิกสภาเทศบาล	อ้าย เมืองมูล	
๗	นายพนัสพงศ์ ภิราษร	สมาชิกสภาเทศบาล	พนัสพงศ์ ภิราษร	
๘	นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม	สมาชิกสภาเทศบาล	กิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม	
๙	นางพรพิมล วงษารัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	พรพิมล วงษารัตน์	
๑๐	นายพงศกร วงค์ชัย	สมาชิกสภาเทศบาล	พงศกร วงค์ชัย	
๑๑	นายภูวนัย อินคำ	เลขานุการสภาเทศบาล	ภูวนัย อินคำ	

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายรามัญญ์ อินตะรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ลากิจส่วนตัว
---	-----------------------	-----------------	---	--------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย	นายกเทศมนตรี	ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย	
๒	นายสมชาย ขวัญชัย	รองนายกเทศมนตรี	สมชาย ขวัญชัย	
๓	นายสมชาติ ขวัญชัย	รองนายกเทศมนตรี	สมชาติ ขวัญชัย	
๔	นายอานนท์ วงษารัตน์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	อานนท์ วงษารัตน์	
๕	นายประสงค์ เมืองมูล	ปลัดเทศบาลตำบลปากอ่ดำ	ประสงค์ เมืองมูล	
๖	นางวาสนา นันตะกุล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	วาสนา นันตะกุล	
๗	นายณัฐฐสิทธิ์ เครือวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณัฐฐสิทธิ์ เครือวงศ์	
๘	นางจารุณี ยาวิเลิง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	จารุณี ยาวิเลิง	
๙	นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ	หัวหน้าสำนักปลัด	วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ	
๑๐	นายวิทวัส สมสกุล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	วิทวัส สมสกุล	
๑๑	นางสาวจิราพร อนุรักษ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	จิราพร อนุรักษ์	
๑๒	นางฉวีวรรณ สีชุมภู	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ฉวีวรรณ สีชุมภู	
๑๓	นางสาวพรสุดา อินเทพ	นักจัดการงานทั่วไป	พรสุดา อินเทพ	
๑๔	นางสาวคณินนิตย์ อินตะรัตน์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณินนิตย์ อินตะรัตน์	

ครบองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายภูวนัย อินคำ
เลขานุการสภาฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายวชิรศักดิ์ พรหมณี ประธานสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เชิญครับ

นายวชิรศักดิ์ พรหมณี
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่ดำ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุม ผมนายวชิรศักดิ์ พรหมณี ประธานสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันอังคาร ที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ จะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายวชิรศักดิ์ พรหมณี
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมอยู่ ๑๑ ท่าน ลากิจส่วนตัว ๑ ท่าน คือนายรามันท์ อินดีะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ เขต ๒

๑.๒ ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลปากอ่ดำ ที่ ชร ๕๔๔๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนนายกเทศมนตรีตำบลปากอ่ดำ เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ ตามเทศบาลตำบลปากอ่ดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ขึ้น ในวันอังคาร ที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากอ่ดำ ชั้น ๓ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคำแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปราย หรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปรายหรือแถลงแทนก็ได้ ดังนั้นจึงมอบหมายผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทน ดังนี้

๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษา

- ๑.๑ มอบนายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลปากอ่ดำ
- ๑.๒ มอบนายวิรัตน์ หนู่มรักชาติ หัวหน้าสำนักปลัด
- ๑.๓ มอบนางฉวีวรรณ สีชุมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

/นายวชิรศักดิ์...

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภา

ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากอ่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทน โดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลตำบลปากอ่าได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป ลงนามโดยวชิรศักดิ์ พรหมศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่า

๑.๓ เรื่อง เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ กระผม ได้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากอ่า ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในการบริหารพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๑๓ ที่มีประธานสภาเทศบาล เป็นรุ่นสุดท้ายของปีงบประมาณคงจะเป็นการสิ้นสุดของการอบรมประธานสภาในยุคสมัย ๔ ปี ก็จะครบแล้วคงเป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว ของสถาบันพระปกเกล้าจึงแจ้งให้ทราบ อบรมด้วยกันทั้งหมด ๗ วัน ตามหลักสูตรก็จะมี วิชาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย บทบาท อำนาจหน้าที่ของประธานสภา บทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา ตลอดจนจนถึงองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นในเรื่องของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของสภา ซึ่งรายละเอียดนั้นก็จะมีเอกสาร ประกอบซึ่งที่ผมแจ้งให้ทราบก็มีความมุ่งหมายอยากให้สมาชิกสภาที่มีความสนใจ เกี่ยวกับการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมในหลักสูตรนี้ซึ่งผมจะเก็บไว้ในห้องประธานสภา ทุกเล่มทุกฉบับ ซึ่งจะมีความสำคัญมากในบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการ กำกับดูแล การบริหารงานผมก็ขอแจ้งให้ทราบ ถ้าท่านไหนอยากจะศึกษาก็แจ้งให้ ทางหน้าห้องได้ครับ ผมจะยกตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจของวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ในช่วงบ่ายในเรื่องของความประเมินความคุ้มค่าของโครงการ และกิจกรรมพัฒนา โดยท่าน ดร.ไพโรบลย์ วงศ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแผนที่ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ส่วนมากจะเป็นวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครองท้องถิ่นทั้งหมด หลักสำคัญในด้านการบริหารงาน และการกำกับดูแลทางฝ่ายบริหารซึ่งจะเป็น คำถาม ผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านเลยนะครับว่า ๓ ข้อหลักๆ เท่านั้นเองไม่ว่า จะเป็นฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ข้าราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บอกว่าทุกอย่างในเรื่องในการบริหารจัดการ การทำงานคำว่าแผน จะเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง และมีคำถามเข้าไปว่าประชาชนได้อะไร ทุกเรื่อง ทุกโครงการที่จ่ายออกไปประชาชนได้อะไร และคุ้มค่าหรือไม่ถ้าไม่ได้อะไรหรือไม่ คุ้มค่านี่ไม่ต้องดำเนินการ นี่คือนโยบายหลัก จับประเด็นได้เรื่องของการบริหารงาน ยกตัวอย่างอยากได้เอกสารเพิ่มเติมก็ไปเอาได้ที่ห้องประธานสภา ก็ขอแจ้งให้ทราบ เพียงเท่านี้ก่อน

ระเบียบวาระที่ ๒

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภา

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากอ่า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิก สภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์หรือบกพร่องประการใด

/นายวชิรศักดิ์...

นายวชิรศักรย์ พรหมษี ประธานสภา	ในรายงานการประชุมหรือไม่ เพื่อจะดำเนินการแก้ไขต่อไป เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากก่อดำ ท่านใดเห็นสมควรกรุณายกมือขึ้นพัน เหนือศรีษะ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม	รับรอง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
ที่ประชุม	เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง กระตุ่ถาม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๕ นายวชิรศักรย์ พรหมษี ประธานสภา	เรื่อง ที่เสนอใหม่ ๕.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ค่าดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว ๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาล ตำบล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท ๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากใน ภายหลังมีการ บอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง รายใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เหลือได้

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภาฯ

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวตามระเบียบทั้ง ๔ ข้อ ก่อนที่จะมีการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมตามที่ได้อ่านระเบียบข้อ ๙๗ ซึ่งฝ่ายบริหาร หรือทางข้าราชการทางสำนักปลัด ก็คงจะได้กลั่นกรองรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอให้สมาชิกสภาได้อนุมัติถ้าหากว่าในระหว่างที่ทางคณะผู้บริหารได้นำเสนอญัตติต่อสมาชิกสภานั้น หลังจากเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะให้สมาชิกสภาที่จะอภิปรายได้ตอบ ซึ่งคงจะเป็นผู้บริหาร ทางข้าราชการที่มีความเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารได้มอบหมาย ก็ขอเรียนเชิญทางนายกเทศมนตรีฯ หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายนำเสนอญัตติให้สมาชิกสภาต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากท่อทุกท่าน ก่อนที่จะขอความเห็นชอบในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ค่าดำเนินการคดีตามคำพิพากษา ขออนุญาตชี้แจง ด้วยเทศบาลตำบลปากท่อได้ทำหนังสือที่ ชร ๕๔๔๐๑/๑๙๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียน นายอำเภอแม่ลาว อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๗๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒. คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ที่ ศป ๐๐๐๔๘/๒๑๘๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔. หนังสือเทศบาลตำบลปากท่อ ที่ ชร ๕๔๔๐๑/๖๒๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕. หนังสือเทศบาลตำบลปากท่อ ที่ ชร ๕๔๔๐๑/๖๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖. บันทึกข้อตกลงการชำระเงินค่าคำพิพากษา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๗. หนังสือสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ที่ ศป ๐๐๐๖.๓/๖ ๒๑๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
๘. หนังสือเทศบาลตำบลปากท่อ ที่ ชร ๕๔๔๐๑/๗๙๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
๙. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) เทศบาลตำบลปากท่อ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

/ว่าที่ร้อย...

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

ด้วยเทศบาลตำบลปากอ่อดำ มีความความประสงค์ที่จะขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔ วรรคสอง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑) ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๗๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒) ซึ่งเทศบาลตำบลปากอ่อดำจะขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิมงคลเอ็นจิเนียริง จำนวน ๓,๖๙๒,๖๕๐.๖๑ บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เทศบาลตำบลปากอ่อดำได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิมงคลเอ็นจิเนียริง ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปากอ่อดำ) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากอ่อดำ เลขที่ ๖๖/๒๕๕๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๕๑,๕๐๐ บาท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๗/๒๕๖๖ โดยมีคำบังคับให้ผู้ฟ้องคดี (เทศบาลตำบลปากอ่อดำ) ชำระเงิน จำนวน ๓,๖๙๒,๖๕๐.๖๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิมงคลเอ็นจิเนียริง) โดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ คดีถึงที่สุด คืบชำระหนี้ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี เทศบาลตำบลปากอ่อดำส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมรับฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. เทศบาลตำบลปากอ่อดำได้รับหนังสือแจ้งผลคดีและสอบถามความประสงค์ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔. เทศบาลตำบลปากอ่อดำได้แจ้งความประสงค์ว่า ไม่อุทธรณ์คำพิพากษา ตามความเห็นของอัยการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๕. เทศบาลตำบลปากอ่อดำได้ทำหนังสือเชิญห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิมงคลเอ็นจิเนียริงประชุมหารือการชำระเงินตามคำพิพากษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๖. เทศบาลตำบลปากอ่อดำได้จัดให้มีการประชุมหารือการชำระเงินตามคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลปากอ่อดำกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิมงคลเอ็นจิเนียริง ว่าเทศบาลตำบลปากอ่อดำยินดียินดีดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ โดยจะ
/ว่าที่ร้อย...

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

ชำระเงิน จำนวน ๓,๖๙๒,๖๕๐.๖๑ บาท โดยเทศบาลตำบลปากอ่ดำได้พิจารณา
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายหรือมีความจำเป็นน้อยกว่า ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการดำเนินการตาม
คำพิพากษาของศาล จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่ต้องชำระเงินให้กับอีกบริษัท
หนึ่งก่อน ถึงจะมาดำเนินการชำระเงินให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิมงคลเอ็นจิเนียริ่งได้
และเทศบาลตำบลปากอ่ดำ จะดำเนินการทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๔ วรรคสอง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความเข้าใจกับปลัดกระทรวงมหาดไทย
ก่อนการปฏิบัติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอำนาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้และข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ (๑) (๒) (๓) (๔) ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๒๖๘/๒๕๖๓
เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนลงวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๑๙ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๗. สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่แจ้งขอทราบผลการดำเนินการ
ตามคำพิพากษาของศาลปกครอง โดยสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่แจ้ง
ให้ทราบวาระเวลาที่ศาลกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามคำพิพากษาจะสิ้นสุดลง
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๘. เทศบาลตำบลปากอ่ดำได้แจ้งผลการดำเนินการตามคำพิพากษา
ในลำดับที่ ๑ - ๕ ได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบแล้วตามข้อความข้างต้น ส่วนในข้อที่
๖ เทศบาลตำบลปากอ่ดำแจ้งว่าได้ตั้งงบประมาณซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน้า ๑๑๑)
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา ซึ่งในขณะนี้ เทศบาลตำบล
ปากอ่ดำจะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน ๓,๖๙๒,๖๕๐.๖๑ บาท ให้แก่
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่เนื่องจากงบประมาณในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบล
ปากอ่ดำได้ ตั้งงบประมาณไว้ ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีความจำเป็นในการเบิกจ่าย
ในงบรายจ่ายประจำปี และยังไม่มียกงบประมาณเพียงพอที่จะไปชำระหนี้ตาม
คำพิพากษา ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากอ่ดำมีรายรับจริง
ตามงบประมาณ จำนวน ๕๗,๖๒๕,๖๗๖.๗๔ บาท ซึ่งอาจจะทำให้งบประมาณ
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่ตั้งไว้ ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งเกินจากงบประมาณ
รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๘๗๔,๓๒๓,๒๖ บาท
/ว่าที่ร้อย...

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่างบประมาณจะเข้ามาไม่ถึงตามที่เทศบาลตำบลปากท่อดำตั้งไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๙. ตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตาม
รายงานการเงิน (ระหว่างปี) เทศบาลตำบลปากท่อดำ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
มียอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙

เทศบาลตำบลปากท่อดำ มีความจำเป็นต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาฯ
จำนวน ๓,๖๙๒,๖๕๐.๖๑ บาท แต่งบประมาณไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงินสะสม ข้อ ๙๗ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยยกเว้นให้เทศบาลตำบลปากท่อดำสามารถใช้จ่ายเงิน
สะสมในกรณีดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๙๒,๖๕๐.๖๑ บาท ให้กับห้างหุ้นส่วน
จำกัด สุธรมงคลเอ็นจิเนียริ่ง หากผลการพิจารณาเป็นประการใด โปรดแจ้งให้
เทศบาลตำบลปากท่อดำทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา
 ณ โอกาสนี้ ลงนามโดยนายกเทศมนตรีตำบลปากท่อดำ ผู้ตติขอความเห็นชอบในการ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากท่อดำมีความประสงค์
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลปากท่อดำ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลปากท่อดำ ในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา
ของศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๖ ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธรมงคลเอ็นจิเนียริ่ง เป็นจำนวนเงิน
๓,๖๙๒,๖๕๐.๖๑ บาท โดยมีหลักการ ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้มีอำนาจ ตีความ วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ได้ให้ทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็น

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อนนี้ผู้กักเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผู้กักเงินไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว การใช้จ่ายเงินสะสม ต้องพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาท้องถิ่น

๒. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๗๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันส่งผลกระทบต่อกรมมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนข้างต้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวและเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเหตุผลดังนี้

เทศบาลตำบลปากอ่าได้รับหนังสือจากจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัด กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ แจ้งว่า ตามที่เทศบาลตำบลปากอ่า ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ เพื่อขอใช้เงินสะสมชำระหนี้ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ จำนวน ๓,๖๙๒,๖๕๐.๖๑ บาท ตามหนังสือเทศบาลตำบลปากอ่าที่ ขร ๕๔๔๐๑/๑๙๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จังหวัดเชียงรายได้ตรวจสอบ

/ว่าที่ร้อย...

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ชวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

เอกสารประกอบการขอทำความตกลงดังกล่าว จึงขอให้เทศบาลตำบลปากท่อจัดส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ให้จังหวัด ดังนี้

๑. สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากท่อคำ ที่อนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว

๒. สำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการนี้แล้ว และเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าว

ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอขอตีความเห็นชอบในการอนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ ให้กับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิมงคลเอ็นจิเนียริ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๙๒,๖๕๐.๖๑ บาท
โดยขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๗๔๗/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้ ขอให้ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาเพื่ออนุมัติ
ให้จ่ายเงินสะสมค่าดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล

นายวชิรศักดิ์ พรหมณี
ประธานสภาฯ

ครับตามรายละเอียดข้อมติที่ผู้บริหารได้นำเสนอต่อสภาเทศบาล เรื่องขอ
ความเห็นชอบในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ค่าดำเนินการคดีตามคำพิพากษา
ตามระเบียบฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางนายกเทศมนตรีตำบลปากท่อเป็นผู้
นำเสนอให้กับสภาเทศบาลเพื่อรับทราบ ทางสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความ
ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมที่นายกเทศมนตรีฯ ได้นำเสนอขอเรียนเชิญครับ
เรียนเชิญท่านกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากท่อ เขต ๒ ครับ

นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ท่านนายกเทศมนตรีฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากท่อ เขต ๒
ขออนุญาตอภิปรายเป็นบทสรุปย่อๆ ตามรายละเอียดที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ
ได้นำเรียนรายละเอียดที่ผมฟังดูแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔ วรรคสอง ในกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวง
มหาดไทยก่อนการปฏิบัติ ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การมอบ
อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพื่อยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบฯ
ดังนั้น จากรายละเอียดที่ท่านได้นำเรียนและเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสภาเทศบาล

/นายกิตติพัทธ์...

นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม
สมาชิกสภา

มีอำนาจในการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโดยชอบตามข้อ ๘๗ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้นำเรียนตามเอกสารที่แนบ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ ๔ ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบที่จะอนุมัติได้ตามข้อกฎหมายที่ท่านได้นำเรียนทั้งหมด แต่ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยที่จะเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามจำนวนที่กล่าวมาแล้ว โดยทั้งนี้ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องของการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแต่เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาล ฉะนั้นในส่วนนี้รายละเอียดทั้งหมดเห็นชอบในการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมในส่วนของผมก็มีรายละเอียดที่จะนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภา

ท่านอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ ใน ๔ ข้อ เป็นอำนาจของสมาชิกสภา เกี่ยวกับหน้าที่ที่เราจะเห็นควรอนุมัติหรือไม่ ทั้ง ๔ ข้อ เป็นองค์ประกอบที่ยืนยันแล้วว่าวงเงินการใช้จ่ายของเงินสะสมก็สามารถใช้จ่ายตามหน้าที่ได้ต้องได้รับความเห็นจากสภาก่อนถ้า ๔ ข้อ มีองค์ประกอบครบตามที่ผู้บริหารนำเสนอแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นที่สิ้นสุดเนื่องจากว่าทางผู้บริหารก็จะนำเสนอรายงานการประชุมที่สภาอนุมัติเห็นชอบแล้ว เสนอต่อผู้ว่าราชการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการกลั่นกรองว่าขั้นตอนกระบวนการในการใช้จ่ายเงินตรงนี้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ถ้าท่านเห็นชอบก็จะมีกรจ่ายเงินได้ตามระเบียบฯ แต่ถ้าสภาอนุมัติเสร็จแล้วก็ขั้นตอนของผู้มีอำนาจสูงสุดในเรื่องของการบริหารจัดการในการสั่งจ่ายถ้าไม่เห็นชอบประการใดก็แจ้งเป็นหนังสือกลับมาทางคณะผู้บริหารก็นำเสนอสภาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการที่สภาอนุมัติในกรอบอำนาจหน้าที่ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งตามระเบียบทั้ง ๔ ข้อ องค์ประกอบก็ครบทุกประการซึ่งไม่มีข้อใดของทางท้องถิ่นเราไม่ปฏิบัติตามหรือไม่อยู่ในกรอบนี้

ถ้าสมาชิกสภาเทศบาล ไม่มีความประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติด้วยความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ มติแรกถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบที่ทางคณะผู้บริหารนำเสนอตามญัตติได้โปรดยกมือขึ้น ฟันเหนือศีรษะครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๒

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมจะให้ทางหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นำเสนอก่อนว่ายอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลปากท่อตอนนี้มีจำนวนเท่าไร ตามระเบียบฯ และอำนาจสภาสามารถอนุมัติใช้จ่ายได้อยู่เป็นวงเงินเท่าไร มีความสำคัญอย่างไร เพื่อที่สมาชิกสภาทุกท่านจะได้มองเห็นว่าช่องทางการดำเนินการในการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจะเป็นข้อหารือกับทางคณะผู้บริหารต่อไปว่าจะมีการ ดำเนินการอย่างไร เรียนเชิญครับ

นางฉวีวรรณ สีชุมภู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังฯ

ในส่วนของกองคลัง แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วยยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗,๘๓๗,๒๖๘.๘๓ บาท

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๙๐,๓๗๒.๐๐ บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๙๓๒,๖๙๙.๒๗ บาท
รวม ๑๖,๓๒๓,๐๗๑.๒๗ บาท

คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑,๕๑๔,๑๙๗.๕๖ บาท

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน จำนวน ๔,๒๓๓,๓๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๒๘๐,๘๙๗.๕๖ บาท

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๒๘๐,๘๙๗.๕๖ บาท

หัก สำรองตามระเบียบฯ จำนวน ๑๖,๐๖๑,๐๓๑.๐๙ บาท

คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ จำนวน ๘๗๘๐๑๓๓.๕๓ บาท

หัก ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๙๗๔.๓๓ บาท

บวก รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม จำนวน ๒๐,๙๕๘.๐๐ บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๙๓๒,๖๙๙.๒๗ บาท

คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖,๑๗๒,๕๔๙.๔๑ บาท ส่วนของกองคลังก็ขอรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ

นายสมชาย ขวัญชัย
รองนายกฯ

ขออนุญาตเพิ่มเติมรายละเอียด ให้ท่านประธานและสมาชิกสภาได้รับทราบครับ รายงานยอดบัญชีที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังได้นำเสนอ ถ้าเราคิดเป็นตัวเลขง่าย ๆ เงินสดมีทั้งหมดอยู่ ๒๗,๘๓๗,๒๖๘.๘๓ บาท หักทุกอย่างแล้ว ในขั้นตอนของระเบียบฯ จะเหลือเงินที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๖,๑๗๒,๕๔๙.๔๑ บาท เสร็จแล้ว หัก เงินสะสมที่จะไปเป็นองค์ประกอบให้ผู้ว่าราชการอนุมัติ ในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ เพื่อขอใช้เงินสะสมชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ จำนวน ๓,๖๙๒,๖๕๐.๖๑ บาท จะเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๒,๔๗๙,๘๙๘.๘๐ บาท เพราะฉะนั้นสภาสามารถร่วมกันพิจารณานำไปใช้อะไรก็ได้แต่ต้องเกี่ยวข้องกับระเบียบฯ เป็นข้อจำกัด

/นายวชิรศักดิ์...

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภา

ตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งให้สมาชิกสภา ก็จะมีรายละเอียด ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ ก็ตามที่ท่านรองสมชาย ได้อภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ที่สภามีอำนาจอนุมัติ จะเหลือเงินอยู่ ๒,๔๗๙,๘๙๘.๘๐ บาท ทุกเรื่องทุกโครงการมีในแผนใหม่ ถ้าออกมาเป็นโครงการประชาชนได้อะไร ได้ประโยชน์คุ้มค่าใหม่ ทุกส่วนร่วมกันคิดอย่างน้อยก็ต้องคุยกับทางคณะผู้บริหาร ฟังน้องประชาชนเห็นชอบใหม่ เป็นโครงการที่เห็นชอบมาตั้งนานแล้วแต่งบประมาณไม่พอ อยากให้ท่านมากผมขอความคิดเห็นประชาชนในท้องถิ่น ก็เป็นแนวคิดและกระบวนการต่อไปที่ทางสมาชิกสภาทุกท่านจะได้รับทราบ ว่าเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ ในโครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้ประชาชน ก็ปรึกษาหารือคณะผู้บริหาร ประชาชนที่เกี่ยวข้องที่รับประโยชน์โดยตรง ด้วยความเป็นห่วงเรื่องที่ยุ่อยากจะนำเรียนคณะกรรมการผู้ตรวจสอบการจ้างอาคารสำนักงาน โครงการที่เกิดขึ้นแต่ละโครงการผลเสียภายนอกหน้าถ้าผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา อย่างน้อยก็ถูกประชาชนคัดเลือกมา มองเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ได้ อะไรจะเกิดในวันข้างหน้า และป้องกันอย่างไรเป็นเรื่องปกติธรรมดา พอดีเรื่องของอาคารสำนักงาน อาคารเรียนซึ่งทางเทศบาลได้รับมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในเรื่องของการสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ในวงเงิน ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท ประมาณนี้ ที่นี้เป็นเงินงบบุคลากร เนื่องจากว่าปีก่อนๆ หน้านั้นไม่มีผู้ประสงค์รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งทราบข้อมูลมาว่าติดลบในเรื่องของประมาณราคากลาง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ซึ่งสวนทางกัน ทำให้ผู้รับเหมาอาจขาดทุนเลยไม่มีผู้รับจ้าง ก่อนสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีผู้ประสงค์รับจ้างทำอาคารหลังนี้ ซึ่งทางสภาได้มีการกันเงินตามอำนาจหน้าที่ และตามญัตติที่ผู้บริหารได้นำเสนอ ได้มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอำนาจจะมีเรื่องของการกำหนดกรอบในการเบิกจ่ายเงิน ในการรับจ้างในครั้งนี้ เป็นงวดๆ แต่ถ้าหากกำหนดเป็นงวดๆ ถ้างานไม่เสร็จตามงวดก็เบิกไม่ได้ตามหลักการอยู่แล้ว ตามกฎหมาย ผมมีความเป็นห่วงในเรื่องของ ถ้ากรณีที่สภาให้กันเงินไว้แล้ว จะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม และสามารถยื่นไปอีกถึง ๓๐ กันยายน วันนีวันที่ ๙ เมษายน เหลืออีก ๖ เดือน ถ้า ๖ เดือนนี้อาคารเสร็จสมบูรณ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็สามารถอนุมัติจ่ายได้ แต่ถ้าอาคารหลังนี้ไม่สามารถเสร็จและไม่สามารถขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้ภายในเดือนกันยายน ต่อไปก็เป็นภาระของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล อย่างสมมุติ ๗,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาททำถึงงวดที่ ๕ เราไม่สามารถกันเงินไว้ได้ อาคารเสร็จแค่ไหนก็แค่นั้น ดังนั้น ผมก็อยากจะเรียนถามไปทางผู้กำกับในการก่อสร้างตามปกติแล้ว จะมีตั้งแต่ส่วนราชการที่กำหนดออกมาในการกำกับดูแลติดตาม แล้วสามารถแล้วเสร็จตามกำหนดการหรือไม่ ที่เป็นห่วงก็คือว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามจำนวนที่ได้อุดหนุนมาได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต่อไปก็จะเป็นภาระของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของเทศบาล จะต้องไปลงตรงนั้น ซึ่งก็จะเกิดผลกระทบเป็นการคาดการณ์อาจจะไม่เกิดก็ได้ แต่ด้วยความเป็นห่วงเรามองกว้างไว้ก่อน ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมา ก็จะกระทบงบประมาณรายจ่ายของปีต่อๆ ไปซึ่งจะต้องนำมาก่อสร้างให้แล้วเสร็จก็จะกระทบในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล

/นายวชิรศักดิ์...

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภา

ก็อยากจะเรียนถามว่าด้วยความเป็นห่วงจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหม ถ้าไม่มี
คุณสามารถกำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน หรืออยู่ในหัวระยะเวลา
ที่จะจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้เต็มจำนวน ก็คงจะไม่กังวลอะไรขอเรียนถาม
เพิ่มเติม แค่นี้ครับ

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากท่อ
ตอบคำถามท่านประธานสภา คือที่ท่านวิตกกังวลก็มีผลเป็นไปได้นี้วิธีการต่อไป
ก็คงต้องดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเดียวเนื่องจากว่าสัญญาเริ่มไปแล้วก็ต้อง
ดำเนินการตามสัญญาที่นี้ ประเด็นก็คือว่าที่วิตกกังวลในเรื่องของที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตซึ่งอยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบวาประเด็นของจังหวัดเชียงรายก็จะมี
พื้นที่ที่ได้รับงบประมาณ เสร็จแล้วไม่สามารถดำเนินการได้อยู่ ๑ โครงการของ
เทศบาลตำบลปากท่อก็ดำเนินการแล้วเสร็จก่อน ที่จะต้องลงนามในสัญญาไม่ให้
เกินเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เราก็ได้ลงนามในสัญญาทัน ในส่วนที่จะดำเนินการให้
แล้วเสร็จจะไยง ก็ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากว่าขณะนี้อยู่ในการบังคับสัญญา
ก็ต้องเริ่มดำเนินการไป แต่ที่ดำเนินการไปต้องเล่าให้ท่านฟังว่านับตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ๒๕๖๕ ก็มีหนังสือแจ้งให้เตรียมความพร้อมใหม่ไลน์มาถึงเขตไลน์ตรงวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน
๒๕๖๗ ก็เป็นแบบนี้ถ้าจะให้ไล่ทั้งหมดผมก็จะอธิบายให้ละเอียด เพื่อที่ท่านจะได้มี
แนวทางที่จะไปตอบคำถามที่จะเกิดขึ้นหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปก็คือเทศบาล
ตำบลปากท่อ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับหนังสือเตรียมความพร้อมในการ
จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและรายงานการก่อสร้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๖๖ อนุมัติราคากลางและแบบรูปรายงานการก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ลงนามขอจ้างโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
ผู้ควบคุมงาน วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคา ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พิจารณาปรับปรุงร่างประกาศเนื่องจากมีผู้วิจารณ์ร่าง
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศพิจารณาร่างประกวดราคา ครั้งที่ ๒ วันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศยกเลิกการเสนอราคาเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอทบทวนราคากลางงานก่อสร้างเพื่อดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีการอื่นต่อไป วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ อนุมัติราคากลางและแบบรูป
รายงานการก่อสร้างโดยวิธีการคัดเลือก วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายงานขอจ้าง

/ว่าที่ร้อย...

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการให้เข้ายื่นข้อเสนอโดยวิธีการคัดเลือก วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งหนังสือเชิญชวนยื่นเสนอราคา วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ รายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ลงนามสัญญาจ้างบริษัท จรุงญ ไสว วิศวกรรม แอนด์ เทคดิง จำกัด และวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นวันเดียวกันขออนุมัติ กักเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ขออนุมัติแก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ หนังสือจากผู้รับจ้าง เรื่องขอทดสอบดิน วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากอคำทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ทดสอบดิน ถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผู้รับจ้างเลิกดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในการทดสอบดิน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้รับรายงานการทดสอบดินจากสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ควบคุมรายงาน ผลทดสอบดินต่อประธานกรรมการทราบ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ เลือกรับลดค่างาน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ ๒ พิจารณาปรับลดตัดทอนงานจ้าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการต่อนายกเทศมนตรีฯ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างทำหนังสือยินยอมปรับลดค่างาน วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ วันเดียวกันแจ้ง ส่งมอบพื้นที่โครงการให้ผู้รับจ้าง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นวันเดียวกันผู้รับจ้างทำ หนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ ๓ ขยายระยะเวลาตามสัญญา วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมารายงานผลการประชุมคณะกรรมการต่อนายกเทศมนตรีฯ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ วันเดียวกันบันทึกแนบท้ายสัญญาเรื่องขยายเวลาให้ผู้รับจ้างสุดท้าย วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอขยายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ไลน์เป็นแบบนี้ครับตามระเบียบฯ หลังจากลงนามในสัญญาไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันทีต้องนำเรียนครับท่าน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้รับทราบกระบวนการทุกอย่างเทศบาล ตำบลปากอคำ ดำเนินการเร่งรัดตามห้วงเวลาแต่ระเบียบฯ ราชการต้องยอมรับ เงินไม่สามารถข้ามปีได้หลายๆ ปี มีข้อจำกัดยังไงก็ต้องดูแลให้คุ้มค่าที่สุด ก็นำเรียน สภาให้รับทราบครับ

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้นำเสนอในเรื่องของการดำเนินการ ในเรื่องของอาคารเรียนให้สภาได้เห็นชอบในวันนี้ ก็คงต้องเร่งรัดตามกระบวนการ ยังไงก็แล้วแต่ให้ได้ว่าที่สุุดอย่าเพิกเฉยในการดำเนินการ ท่านอื่นมีเรื่องอื่นๆ ที่จะ สอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ผมแจ้งให้ทราบพอดีมีผู้อาวุโสท่านหนึ่ง ท่านได้มาดำรง

/นายวิรัตน์...

นายวิชิตชัย พรหมซี่
ประธานสภา

ตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีฯ นายอานนท์ วงษารัตน์ มีอะไรจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมครับท่านอานนท์ วงษารัตน์ เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปากอ่อกำอีกเรื่องหนึ่งที่จะให้มีการนำเรียนสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีสมาชิกสภา และประธานสภาได้นำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องความเป็นห่วงการจัดการงบประมาณการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยไฟฟ้าและหมอกควัน ซึ่งตอนนี้ทางคณะผู้บริหารก็เห็นความสำคัญในเรื่องของ PM ๒.๕ ชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ที่เตรียมความพร้อมในรุ่นต่อไปก็ได้มีการดำเนินการทางสำนักปลัดโดยหัวหน้าวิรัตน์ หนู่มรักชาติ ได้ดำเนินการในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์โดยขอให้หัวหน้าวิรัตน์ หนู่มรักชาติ ได้เสนอในที่ประชุมให้รับทราบว่าการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว มีระเบียบฯ ขึ้นตอนต่อไปยังง

นายวิรัตน์ หนู่มรักชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับในส่วนของงบประมาณในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเทศบัญญัติเราตั้งไว้ ในส่วนของอุปกรณ์ดับไฟฟ้า ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเริ่มจัดซื้อเครื่องเป่าลมที่ทำแนวกันไฟ ส่วนที่ ๒ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้บริหารได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อชุดปฏิบัติการป้องกันเหตุไฟไหม้แล้วจำนวน ๒ ชุด ที่จะดำเนินการในเร็วๆ นี้ แล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็น ถูมือ หมวก รองเท้า ให้เจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปด้วยก็กำลังดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายวิชิตชัย พรหมซี่
ประธานสภา

ท่านอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับ ในวาระอื่นๆ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

ขออนุญาตนำเรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบครับ วันนี้เรามีกิจกรรม ๒ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแรกเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็ดำเนินการในเรื่องของ Day Care อธิบายให้ฟังง่ายผมยกตัวอย่าง เด็กที่อายุช่วงระหว่าง ๒-๓ ปี ก็จะอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Day Care เป็นการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิตก็มีจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบของในระดับประเทศโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มาชักชวนเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ๑ ในนั้นก็เทศบาลตำบลปากอ่อกำ ในอำเภอแม่ลาวก็จะมีอยู่ ๒ ที่ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการมีองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว แนวทางเป็นอย่างนี้ครับตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งมีการศึกษารูปแบบการดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการของสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ๑ ชุด และโรงพยาบาล หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ของอำเภอแม่ลาว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็จะมีอยู่ ๒ ที่ของอำเภอแม่ลาวก็คือเทศบาลตำบลปากอ่อกำ และองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ระยะเวลาในการดำเนินงานอยู่ที่การจัดเตรียม ทำอะไรบ้างของเทศบาลตำบลปากอ่อกำก็จะดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เทศบาลตำบลปากอ่อกำก็จะดำเนินการ ๔ โครงการย่อยโครงการย่อยที่ ๑ เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในรายที่จะอายุครบ ๖๐ ปี

/ว่าที่ร้อย...

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

บริบูรณ์ โครงการที่ ๒ เป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือ ๖๐ ปีขึ้นไป โครงการที่ ๓ เข้าสู่ระยะเจ็บป่วยที่ต้องการผู้ดูแล โครงการที่ ๔ เป็นโครงการ Day Care ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิตสถานที่การดำเนินงานก็คือเทศบาลตำบลปากอ่ดำ อาคาร หมู่ที่ ๙ อาคารตึกเหลือง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเราไปคุยกับโรงพยาบาลแม่ลาว เนื่องจากว่าโรงพยาบาลแม่ลาว มีอยู่ ๒ โครงการที่จะทำก็คือโครงการฟอกไตที่จะรับเอาผู้ป่วยฟอกไตไปอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ลาว (เฮือนแม่ฟอง) ๒ โครงการ Day Care ที่จะทำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดูแล ก็คือ ๒ อปท. เทศบาลตำบลปากอ่ดำดำเนินการ ดังนี้ครับ กองสาธารณสุขเป็นผู้ประสาน แล้วก็มีการศึกษาเป็นผู้สนับสนุน กองสาธารณสุขก็มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ย้ายไปอยู่ที่ตึกเหลือง ก็จะปรับพื้นที่ให้เหมาะสมรองรับกับโครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๒ ส่วนโครงการที่ ๓ ผู้ป่วยเราก็จะเน้นบ้านเป็นโรงพยาบาลโครงการที่ ๔ ก็จะเป็นที่โรงพยาบาลแม่ลาวที่นี่ก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของอาคาร สถานที่ไว้ประกอบ ในโครงการเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุและการเข้าสู่ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กองการศึกษาจะไปสนับสนุนในส่วนของงานบุคลากรเชิญชวนให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ Day Care เข้ามาร่วมตอนนี้เราตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ ๔๐-๑๐๐ คน เพื่อที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุก็คือดูแลตัวเอง ดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวตัวเองและดูแลคนที่อยู่รอบตัว ก็คือข้างบ้านของตัวเองมีการอบรมเข้ารับการอบรมนานที่สุดก็คือ ๗๒ ชั่วโมงสำหรับผู้ที่ตั้งใจจริงๆ ที่จะช่วยเหลือสังคมและโครงการย่อยก็จะ เป็นโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายที่เป็นโครงการ Day Care ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรา โครงการที่ ๒ เป็นโครงการที่เราขอรับงบประมาณโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ขอรับงบประมาณไปเมื่อเกือบ ๒ ปีที่ผ่านมาตอนนี้โครงการได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงรายได้นำเสนอกับส่วนกลางแข่งกับมหาวิทยาลัย ๑๙ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจน ๑ ใน ๖ ของมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณก็มาทำเป็น ๑ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เลือก ๑ ใน ๔ ของอำเภอแม่ลาวมีอยู่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ ๑. เทศบาลตำบลปากอ่ดำ ๒. เทศบาลตำบลดงมะดะ และอีก ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อยู่ที่ในอำเภอบ้านคำวอทำอะไรบ้างเป็นการพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายนะครับ ในระยะเวลาเร่งด่วนไปทำที่กองคลังของ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ลาวพัฒนาระบบการจัดเก็บ พัฒนาระบบในเรื่องของการสำรวจแผนที่ภาษี การจัดเก็บภาษี เริ่มต้นดำเนินการเมื่อไหร่ อนุมัติงบประมาณตั้งแต่ ๒๙ มีนาคมที่ผ่านมาสิ้นสุดโครงการ วันที่ ๒๗ มีนาคม ปีหน้าครับ ครบวาระการดำรงตำแหน่งพอดีทำอะไรกันบ้างตอนนี้มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย แบ่งออกเป็น ๓ ชุด ชุดแรกกองคลัง ชุดที่ ๒ ลงสู่ชุมชน ชุดที่ ๓ สร้างนวัตกรรมในเรื่องของงานอิเล็กทรอนิกส์ผมก็มอบกองคลังไปแล้วว่าทำอะไรบ้างเสร็จแล้วในเรื่องของการพบปะประชาชน ผมจะมอบสำนักปลัดแล้วก็มอบกองการศึกษาเพราะว่าเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุเราสามารถหาข้อมูลโดยที่ไม่ต้องกระจายเดินเลยไปที่จุดจุดเดียว

/ว่าที่ร้อย...

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

ก็ลองกลุ่มประชาชนก็ขอข้อมูลได้เลยระยะเวลา ๑ ปี ก็จะมีเกิดนวัตกรรมและนวัตกรรม นวัตกรรมก็คือระบบการจัดเก็บที่สามารถไปต่อในการจัดเก็บของกองหรือสำนัก อื่นๆ ได้ในองค์กรนวัตกรรมก็คือการเกิดคนในองค์กรที่มีจิตสาธารณะและสามารถ เข้าใจในระบบที่เปลี่ยนแปลงขึ้นในปัจจุบันก็นวัตกรรมและนวัตกรรม นวัตกรรมใช้กับคน ๒ เรื่องที่จะเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลปากอ่าในช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกท่าน ได้รับทราบเรื่องประชาสัมพันธ์ขออนุญาตต่อเลยนะครับวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ โรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอแม่ลาวจะรดน้ำดำหัวสงกรานต์วันครอบครัวที่ว่าการอำเภอ แม่ลาว ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ก็แจ้งให้ทุกท่าน เรียนเชิญเข้าร่วมของเทศบาล ตำบลปากอ่าก็จะจัดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ปีนี้ก็เลยแปลกหน่อยเนื่องจากว่า พระสงฆ์หลายรูปมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมยินดีแสดง มุทิตาจิตต่อท่าน การทำบุญตักบาตรก็เป็นไปตามปกติเราเตรียมสิ่งของไว้ในการ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และในวันดังกล่าวผมก็ได้ให้กองการศึกษาเตรียมดำเนินการ แล้วส่วนรายละเอียดต่างๆ ผมจะให้กองการศึกษาดำเนินการให้รายละเอียดครับ เชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ก็จะมีเรื่องของโรงเรียนวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน ก็มาโรงเรียนก็จะมีการกีฬาที่ได้ไปแข่งขันฟุตบอลแล้วได้รางวัลชนะเลิศในระดับ จังหวัดเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งระดับภาคซึ่งตอนนี้นี้เด็กๆ นักเรียนของเราไป แข่งที่นั่น ปีนี้ก็เหมือนกันกิจกรรมที่โรงเรียน ม.๑ เราเปลี่ยนตอนนี้มีอยู่ ๒ ห้อง ห้องแรกก็จะเป็นในเรื่องของสายวิชาการก็จะเน้นในเรื่องของภาษาเน้นในเรื่องของ วิชาการ ห้องที่ ๒ ก็จะเน้นในเรื่องของกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง เพราะฉะนั้น ความหลากหลายก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มีใน LINE ของอำเภอแม่ลาวในเรื่องของการจัด การศึกษาในการขอเก็บ ของครูภาษาจีนก็มีที่โรงเรียนบ้านโป่งมอญก็จะเห็นได้ว่า จากการศึกษาที่เทศบาลตำบลปากอ่าได้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนทางเลือกอำเภอ แม่ลาวก็ขยับตามไปหมดแต่ละที่ที่มีการแข่งขันกันละอย่างโรงเรียนบ้านโป่งมอญ เก็บเงินเทอมละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ้างครูภาษาจีนแล้วก็มีหลายโรงเรียนที่ขยับ ตอนนีโรงเรียนอนุบาลบัวสลีก็มีการย้ายครูเข้าไปเตรียมในเรื่องของการยกระดับที่จะ ทำให้โรงเรียนอนุบาลบัวสลีมีการเติบโตของจำนวนนักเรียน เพราะฉะนั้นในเขต อำเภอแม่ลาวมีการแข่งขันกัน ผมได้ประชุมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ สถิติของโรงเรียนที่เก็บเงินเยอะที่สุดอยู่ที่อำเภอ แม่สรวย ของเทศบาลตำบลปากอ่า โรงเรียนในล่าสุดก็ยังไม่มีการเก็บเงิน ผู้ปกครองยกเว้นกรณีของชมรมผู้ปกครองเก็บกันเองก็ขออนุญาตแจ้งเลยนะครับ เก็บกันเองไปจ้างครูที่เลี้ยงเพิ่มเนื่องจากว่าทางเทศบาลตำบลปากอ่าเราจ้างอยู่แล้ว ๒ ท่าน ในการที่จะไปสนับสนุนการสอนเป็นพี่เลี้ยงเด็กระดับอนุบาลแต่ที่นี้ คือ ผู้ปกครองเห็นว่าจำนวนห้องมี ๘ ห้อง จำนวนผู้ช่วยสนับสนุนการสอนมีแค่ ๒ ท่าน ก็เลยเก็บและจ้างเพิ่มอีก ๒ เป็น ๔ เก็บ ๕๐๐ บาท ไม่ได้แพงครับ ที่อื่นๆ เก็บกัน หนักมาก ก็แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ นะครับที่เป็นผู้ประสานอย่างดีเพื่อ ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชียงราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนใน /นายวชิรศักดิ์...

นายวิชาญชัย พรหมศรี
ประธานสภา

ท้องถิ่นเราอย่างสูงสุดในด้านของโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่เทศบาลฯ เราได้จัดตั้ง
ขึ้นมาก็เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเช่นกัน ท่านอื่นมีเรื่องอื่นๆ
เพิ่มเติมไหมครับ เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ
อนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้จ่ายเงินสะสมที่สภาได้อนุมัติไปว่า ทำไมต้อง
กลับมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้มีอำนาจ ตีความ วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ วรรคสอง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
ซึ่งกฎหมายทุกฉบับถ้าจะยกเว้นหรือทำความตกลงไม่ปฏิบัติตามระเบียบนั้น ให้ผู้มี
อำนาจในการรักษาการ ในกรณีนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้ผู้ว่า
ราชการ ที่นี้ที่ย้อนกลับมาคือเข้าใจไม่เหมือนกันทางเทศบาลเราเข้าใจว่าข้อ ๙๗
เป็นอำนาจของสภาใช่ไหมว่าจะใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยเงื่อนไข ข้อ ๑
ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ ๒ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว ข้อ ๓ ให้กัน
เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีก
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ
องค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท ข้อ ๔
เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
ก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป เราเข้าใจว่าเราปฏิบัติ
ตามข้อ ๙๗ ไม่ได้ในข้อไหนเฉพาะข้อที่ ๑ นะครับ ข้อ ๒ เราทำได้สมทบกองทุน
ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ข้อ ๓ ก็ได้กันเงินไว้แล้ว
ข้อ ๔ ถ้าอนุมัติเมื่อไหร่เราก็สามารถดำเนินการภายในหนึ่งปีได้เลย เพราะฉะนั้น
ที่ขอยกเว้นก็คือข้อ ๑ ครับ ไม่มีเรื่องของคำพิพากษานั้นหมายความว่าข้อ ๑ กระทำ
ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เราก็ขอทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
เพราะเป็นเรื่องของคำพิพากษาผูกพันเทศบาลเรา เป็นเหตุสุดพิสัย มีความจำเป็น
ที่จะต้องจ่าย ก็ต้องขอยกเว้นตรงนี้ไป แต่ว่าจังหวัดมองอีกอย่างก็คือเราเข้าใจ
ว่าอนุมัติไปแล้ว เราก็ต้องขอสภาว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากจังหวัดบอกอย่างไร
ก็ให้ทางสภาเห็นชอบมาก่อนเลย ประมาณว่าถ้าอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม

/นายประสงค์...

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลฯ

จะเข้าใจว่าทำไมไม่ทำเลย ทำไมต้องกลับมา เป็นการเข้าใจไม่ตรงกัน ส่วนเรื่องของอาคารเรียนที่ท่านประธานได้สอบถามมาว่าจะมีประเด็นใหม่คือ อย่างนี้ครับ โดยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยหลักจะมีระยะเวลาที่สามารถทำได้ทั้งหมดเต็มที่เลยสามปี ปีแรกก็คือทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ผู้รับจ้าง ซึ่งของเราปี ๒๕๖๖ ถ้าเกิดทำไม่ทันภายในปี ๒๕๖๖ ก็สามารถกันเงินเอาไว้ได้แต่เป็นอำนาจของทางจังหวัด ที่ขออนุมัติกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอาคารเรียน ที่ทำในปี ๒๕๖๖ ไม่ทันขอกันเงินมาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขอกันเงินกับทางจังหวัดแต่ถ้ายังไม่เสร็จด้วยเหตุไหนก็แล้วแต่ เปิดโอกาสให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีสัญญาก่อนสิ้นการกันเงินได้อีกปีหนึ่ง เพราะฉะนั้นช่วงที่เราขอไปตอนนี้เป็นการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเป็นปีสุดท้าย ๓ ปีก็คือ ไปจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีเงื่อนไขว่าเราทำสัญญาไว้ก่อนแล้ว ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรามีสัญญาแล้วแต่เราขอเบิกจ่ายไม่ทัน เลยขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ถ้าเกิดว่าขยายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วก็ยังไม่เบิกไม่ทันอีกเงินก็จะตกไป ประเด็นที่ท่านประธานสภากังวลก็คือว่า ในสัญญาเดิมเราทำสัญญากันตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หมายความว่าถ้าเราเบิกจ่าย ถ้าเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ก็จบจังหวัดก็คงขยายระยะเวลาให้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เท่าที่ท่านประธานสภากังวลถ้าเบิกไม่ทันก็คงไม่ใช่ทั้งหมด จังหวัดขยายให้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ถ้าเบิกหลังจากนั้นเงินก็ตก ยังไงก็ต้องไปดูรายละเอียดทั้งหมดทั้งหมดเป็นเรื่องของการบริหารสัญญา ซึ่งในสัญญาเดิมถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถ้าขอขยายจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เบิกจ่ายได้ที่สะดวก แต่ถ้าเลยวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ก็ต้องเตรียมที่จะหาเงินมาจ่าย ก็ตามที่ท่านประธานสภาได้ถามมา ก็คงจะกังวลว่าถ้าส่งงานหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ก็คงต้องสอบถามคณะกรรมการตรวจรับ ผมสรุปในภาพรวมให้เห็นภาพว่าจะเป็นแบบนี้ ส่วนรายละเอียดก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอ

นายณัฐสิทธิ์ เครือวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ กระผม นายณัฐสิทธิ์ เครือวงศ์ เดิมโครงการนี้เกี่ยวข้องเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสัญญาจ้าง โครงการนี้มีการขยายระยะเวลาจากเดิมส่งวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลาถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เหตุที่ขอขยายระยะเวลาเนื่องจากกรผลทดสอบเสาเข็ม และมีการแก้ไขรายละเอียดของงาน ตอนแรกมีการปรับลดค่างานทดสอบเสาเข็ม จะมีเงินที่ต้องปรับลดลงไปจำนวนหนึ่ง มีแนวคิดว่าจะใช้เงินจำนวนนั้น เพื่อมาทำการเปลี่ยนหลังคา เพราะว่าที่เราเคยสร้างไปหลังแรก ของโครงการแรกนานไปแล้ว ก็มีการเปลี่ยนหลังคาเพราะแบบแปลนตรงนี้เป็นแบบแปลนที่ทำมานานแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ววัสดุอะไรก็ไม่ทันสมัย ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นวัสดุหลังคาเมทัลชีท เพราะว่าอาคารมีความสูงแล้วก็ลอนคู่มั่นแข็งแรง รอยต่อเยอะถ้ารั่วจะซ่อมแซมยาก ถ้าเป็นวัสดุสมัยใหม่ก็ทำให้อาคารมีความคงทนถาวรขึ้น เราก็ทำไปแล้วในอาคารหลังแรกที่เราก่อสร้างไป

/นายณัฐสิทธิ์...

นายณัฐสิทธิ์ เครือวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตอนนี้ในระหว่างการทำงาน ปรากฏว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนใช้ระยะเวลาเวลานาน เพราะอำนาจเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็เลยได้รับคำแนะนำจากท้องถิ่นจังหวัด ว่าไม่ควรทำจะใช้ระยะเวลาเวลานานเกินไป ก็เลยยกเลิกทำเพียงแค่ตอกเสาเข็ม แล้วก็ส่งเงินคืน คืนงบกรมไปก็เหลือแต่ตอกเสาเข็มซึ่งระยะเวลาทั้งหมดนี้ก็หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็มีการทำเอกสารแนบท้ายสัญญาเสร็จจากนั้น ผู้รับจ้างก็ขอขยายระยะเวลา ตามสิทธิในสัญญาเราก็พิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ก็ขยายระยะเวลาที่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการต่างๆ แล้วทำเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย หหมดสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยวันแรกที่เราส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาคือวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบัน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านมาหนึ่งเดือนกว่าผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการต่างๆ เจ้าหน้าที่พัสดุก็ได้ดำเนินการเร่งรัดแล้ว ถ้าหากเป็นไปตามที่เราขยายระยะเวลาในงวดงานที่เราแบ่งเป็น ๗ งวด จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ ๕ งวด ก็จะเหลืองวดที่ ๖ งวดที่ ๗ อีก ๒ งวดซึ่งระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จจะเกินระยะเวลา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ไปซึ่งงวดที่ ๖ งวดที่ ๗ ยังไงก็เสร็จไม่ทัน แต่ถ้างวดที่ ๕ ตามแผนงานต้องแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยปกติถ้าจะเบิกเงินให้ทัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งานจะต้องแล้วเสร็จก่อน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนั้นงวดที่ ๕ จึงเป็นไปได้ว่าไม่น่าจะเสร็จทัน ดังนั้น พอเราประเมินระยะเวลาตามนี้แล้วจะมีแน่ๆ เลยก็คือ ๓ งวด งวดที่ ๕ งวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ ที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตรงนี้ได้ทัน แต่คราวนี้เรากลับมาดูงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ งวดที่ ๑ วันนี้ยังไม่เข้าทำงานก็มีโอกาส ถ้าเกิดระยะเวลาขยับไปก็มีความเสี่ยงว่างวดที่ ๔ อาจมีสิทธิที่จะเบิกไม่ทัน แล้วก็มีความเสี่ยงที่เทศบาลจะต้องรับผิดชอบในการหางบประมาณในส่วนนี้ ส่วนข้อกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน เราก็ดำเนินการไปตามกฎหมายอยู่แล้วตามระเบียบ วิธีการแต่จะติดเรื่องของงบประมาณที่เกินอำนาจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก็ขอนำเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายวชิรศัภัย พรหมศรี
ประธานสภาฯ

ที่จริงผมว่าต้องเป็นเรื่องเจรจากัน ถ้าจะใช้ข้อบังคับตามกฎหมาย เร่งรัดก็ใช้กันทั่วประเทศอยู่แล้ว แต่อยู่ที่ใจ เห็นประเทศจีนดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลที่ฟื้นเตียงในช่วงโควิด ภายในระยะเวลา ๓ เดือนครึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมด อยู่ที่ความตั้งใจของผู้รับเหมาคุยกันได้ใหม่ว่ามีเหตุผลจำเป็นที่เราไม่อยากจะไปสู่มเสี่ยงกับการที่จะต้องเบิกจ่ายหลังจากขยายเวลาถึง ๓๐ กันยายนแล้วนั้น ขอให้ระดมกำลังในการดำเนินการสร้างจริงๆ ระยะเวลา ๖ เดือน น่าจะเสร็จอยู่แล้ว อาคารถ้าทำจริงแค่ทำสามเดือน สามเดือนไม่รู้ก็โรงพยาบาลทำเสร็จหมด รับคนที่ติดโควิดไม่รู้ก็หมื่นก็แสนคนทำได้ แต่ไม่ใช่ว่าใช้ความสามารถพิเศษอะไร อยู่ที่ตั้งใจจะทำแต่ถ้าเราคุยกับทางผู้รับเหมาเลยว่าจะระดมกำลังให้หน่อยได้ไหม เป็นห่วงเรื่องของงวดงาน ตามระเบียบกำหนดไว้ อีก ๖ เดือนก็จริงแต่อยากให้อยู่ในกรอบได้ไหม ถ้าทำจริงทำเสร็จอยู่แล้วขอในเรื่องของการเจรจา

/นายวชิรศัภัย...

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภาฯ

ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายการเจรจาว่าถ้าท่านเห็นใจเทศบาล ประโยชน์ของเทศบาลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับ เงินที่เทศบาลควรจะได้ไม่ใช่จ่ายอย่างอื่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีอยู่ขอให้เข้าดำเนินงานให้เสร็จทันเบิกจ่าย ลองดูวิธีนี้มีเพิ่มเติมไหมครับ ผมยังมีความอุ่นใจว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีกสองล้านกว่าบาทว่าเราจะทำโครงการที่เกิดประโยชน์มากกว่านี้ ไม่อยากจะใช้เงินอุดหนุนไปลงตรงนี้ เพราะถ้าหากว่าเลยงวดไป เราก็ต้องใช้เงินเทศบาลอยู่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลฯ

ขออนุญาตเพิ่มเติม คือก็เจรจาได้เนื้องานการทำงานมีอยู่ ๒ รูปแบบ รูปแบบแรก เรื่องของเนื้อหาก็คือข้อเท็จจริง ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องรูปแบบเป็นอย่างไร คุยกันเลย ในการตรวจการจ้างก็ได้ขยายระยะเวลาให้แล้ว เรามีปัญหาเรื่องเบิกจ่ายเงิน ถ้าทำหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ใช้สิทธิตามสัญญาทำงานเสร็จไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายขอได้ไหมก็คุยกันได้ ผลเป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่อง แต่ถ้าเป็นข้อกำหนดรูปแบบสัญญา ตามหลักกฎหมายถ้าขอใช้สิทธิ ถึงเวลาบอกว่ามีสิทธิถึงเดือนธันวาคม จะส่งงานเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะนำเรียน ถ้าขยายสัญญาไปแล้ว แต่ยังไม่มีการแบ่งงวดงานในสัญญา อย่างท่านประธานสภาว่าในทางทฤษฎี พอจะทำให้งวดงานมาอยู่ในเดือนกันยายนได้ไหม กรรมการตรวจการจ้างก็จัดประเด็นไปด้วยนะ แล้วก็เสนอมาว่ามีแนวทางอย่างไร คือผมเข้าใจว่ามีปัญหา เข้าใจผู้บริหารและสภาว่าเราจะแก้ไข ปัญหาอย่างไร แต่ว่าจะต้องขับเคลื่อนไปทั้งหมดถามว่าผิดไหม ผมว่าไม่มีใครทำผิด แต่ว่าอาจพลาดในหลายๆ เรื่องที่พยายามคุยกันในระดับเจ้าหน้าที่ ผมก็พยายาม คุยอยู่ว่าตั้งแต่เรื่องของเวลา ที่ท่านนายกฯ พยายามที่จะอธิบายว่ากว่าเราจะประกวดราคา ประมาณการก็สิบล้าน ได้มาเจ็ดล้านเก้าก็ไปเคลียร์กันไม่มีใครเอาอีก ก็ต้องทำมาจนได้ผู้รับจ้าง ก็เลยเวลามาเป็นปี ๒๕๖๕ ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าตามระเบียบฯ ก็ขอกันเงินก็อยู่ในปี ๒๕๖๕ ก็ทำสัญญาทันอยู่ แต่ว่าก็ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายได้อีกสัญญาแรกก็ได้ก็อยู่ก็มีเหตุเรื่องเกี่ยวกับขยายเวลา เสาเข็มจริงๆ ก็ต้องเปลี่ยนโดยแบบมาตรฐานอาคารตรงนี้เป็นอาคารมาตรฐานเวลาไปใช้ที่ไหนต้องประเมินก่อน อย่างเสาเข็มไปสร้างแถวกรุงเทพฯ ก็ใช้เยอะหน่อยลึกลงหน่อย แต่ถ้าใช้ต่างจังหวัดบางที่เป็นเขาเป็นอะไร ถ้าไม่เคลียร์ก็มีปัญหาว่าตอกไม่ลง ตอกไม่ลงก็มาคำนวณตัดทิ้งเสียเวลาอีกงวดหนึ่ง ที่ทางโยธาจังหวัดมาว่าตอกไม่ลึกเท่าไร ตามนั้นและตัดเงินไปแสนกว่าบาท ปัญหาอื่นที่มีเหตุก็คือการขยายสัญญา ประเด็นที่อยู่ในการบริหารสัญญาตั้งแต่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั้งงบประมาณ กองคลัง พัสดุ จนถึงคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ต้องมาบริหารสัญญา การบริหารสัญญา ก็คือว่าเรื่องของปริมาณคุณภาพ อยู่ใน TOR หรือแบบแปลน บริหารที่ ๒ คือบริหาร ระยะเวลาว่าระยะเวลาก็ต้องได้ตามสัญญาแล้วก็พยายามทำ บริหารที่ ๓ ก็คืองบประมาณเพื่อกรรมการตรวจการจ้างก็ต้องตอบว่าสามล้านห้าจะเอาอย่างไร ถ้าจะเกินก็ต้องคุยกัน คุยกันยังไง ผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไง เพราะไม่ชัดเจนทุกอย่าง ไม่ชัดเจนไปหมด ประเด็นแรกก็ต้องเคลียร์ก่อนว่าสรุปแล้วเราขยายอีกไม่ได้ใช้ไหม กองคลังขอขยายถึงกันยายน ๒๕๖๘ ไม่ได้แล้วใช้ใหม่ ยังไงเราขอขยายไป แม้แต่

/นายประสงค์...

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลฯ

สัญญาส่งไปที่ท้องถิ่นจังหวัด เดือนธันวาคมแต่ก่อนอนุมัติได้แค่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพราะว่าสัญญาแรกเราถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ใช้ใหม่ ยังไงก็ขยาย เบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ค่อนข้างชัดเจนแต่ปัญหาที่ต้องมาคุยกัน ถ้าเลยต้องทำยังไง ซึ่งเราก็มีวิธีแก้ไขอยู่ที่เราจะต้องทำก็คือ ในเรื่องแรกเหมือนเรา ทำบริหารเกี่ยวกับเรื่องคำพิพากษา อันแรกก็คืองบประมาณ ๒๕๖๘ ผมพูด ในหลักการในทฤษฎีที่จะแก้ไข เราจะใช้เงินที่เหลือจ่ายปี ๒๕๖๗ มีไหมเหมือนเรา เอาเงินเหลือจ่ายปี ๒๕๖๖ เอามาจ่าย เป็นค่าคดีก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตอนนี้เหลือเฉพาะอาคารหรือไปตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๘ เหมือนกับเราตั้งอาคาร หลังที่แล้ว ก็ยังไม่ชัดเจน เราก็ต้องเตรียมตั้งงบประมาณไว้จะตั้งเท่าไร อีกประเด็น หนึ่งก็คือเงินเหลือจ่ายปี ๒๕๖๘ ว่าถึงเวลานั้นเลยไป ๓ งวด ผู้รับเหมาเอาเงินเหลือ จ่ายปี ๒๕๖๘ ใหม่ในเทศบัญญัติฯ ที่สุดท้ายนะครบจะต้องใช้เงินสะสมที่เหลือ ก็ต้องพิจารณาตามอำนาจที่ผมพูดในภาพกว้างนะ เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับ สมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร และตัวผมเอง ก็ต้องรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายจะเอาเงินที่ไหนจ่าย ถ้าเกิด เราไม่มีแนวทางไม่คุยกันไว้ก่อน พอเข้ามาที่หลังเหมือนคำพิพากษาเข้ามาก็ต้อง นำเรียนอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าจะทางคณะกรรมการตรวจการจ้างได้คิดยังไงต่อหรือเปล่า นอกจากที่ว่าขยายสัญญาให้แล้วคิดถึงเงินที่จะจ่ายใหม่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง คิดยังไง ยังไงสุดท้ายก็ต้องกลับไปเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งเป็นด่าน สุดท้ายของการบริหารสัญญาซึ่งการบริหารสัญญารับผิดชอบหมดทั้งเทศบาล เบื้องต้นก่อน จนถึงผู้บริหาร จนถึงคณะกรรมการตรวจการจ้าง ขอให้คณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้เพิ่มเติม ถ้าทำตามสัญญาคุยกันรู้เรื่องภายในวันที่ ๓๐ กันยายนจบ ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดถึงเวลานั้น บอกว่าเขาขอใช้สิทธิตามสัญญาส่งงานวันที่ ๒๕ ธันวาคม ปัญหาก็คือว่าถ้าเลยวันที่ ๓๐ กันยายน เงินตกไปแล้วจะเอาเงินที่ไหน

นายณัฐสิทธิ์ เครือวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

การเจรจาค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นการพูดไม่เป็นรูปธรรม อาจรับปากว่าทำได้ แต่ถ้าสุดท้ายไม่ใช่อย่างนั้นก็ยาก ตอนนี้ถ้าเรื่องเจรจาเราทำ อยู่แล้ว แต่ก่อนที่เราจะเจรจาเราเอาข้อมูลพื้นฐาน กับข้อเท็จจริงมาวาง ประเด็น แรกผมมองเรื่องการก่อสร้างสิ่งสำคัญสุดคือทรัพยากรทุนคืออันดับแรกราคากลาง ๑๐,๑๒๕,๐๐๐ บาท แล้วราคาที่ทำเงินจริงๆ อยู่ที่ ๗,๙๕๙,๐๐๐ บาท ราคาส่งจริงต่ำกว่าราคากลาง ๒๑ เปอร์เซ็นต์ เรื่องราคาคงยากแต่ที่ท่านประธานบอกว่า มีเทคนิคตั้งหลายอย่างที่จะทำให้อาคารเร็ว มีหมดเทคนิคทุกอย่างเพราะต้องแลก ด้วยต้นทุน เพราะตอนนี้ผมมองเรื่องทุนแสดงว่าข้อนี้ไม่มีทุนที่จะทำ แต่ถ้าได้ ราคาเต็ม เช่น สเปคปูนปกติต้อง ๑๔ วัน คอนกรีต ๒๔๐ เพิ่มไป ๓๔๐-๔๐๐ เหว่นนี้พรั่งนี้ถอดทำงานต่อได้ ซึ่งต้องใช้ทุนเทคโนโลยีต่างๆ ถ้าเราลดลงและเพิ่มไป ก็เร็วขึ้น แต่ก็ต้องใช้ทุน แต่ประเด็นสองสามอย่างที่จะทำให้งานเร็ว มาวิเคราะห์ จากราคากลางที่เราคำนวณ ถูกต้องกับราคาที่รับศัภษาโดยตรงนี้ผมว่าหายไปแล้ว เรื่องที่ ๒ เรื่องความตั้งใจที่ท่านประธานสภาบอกนับจากวันที่ส่งมอบพื้นที่วันที่

/นายณัฐสิทธิ์...

นายณัฐสิทธิ์ เครือวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

๔ มีนาคม จนถึงวันวันที่ ๙ เมษายน ก็ประเมินได้แล้วระดับหนึ่งว่าความตั้งใจ มีเท่าไหน ลำดับแรกทุนและความตั้งใจ ทุนไม่มีแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิ่มทุนขึ้นมา เพื่อจะให้งานแล้วเสร็จ ส่วนความตั้งใจประเมินได้ระดับหนึ่งตอนนี้ไม่ใช่ ๑๐๐ แล้ว จะเป็น ๕๐/๕๐ ก็เลยทำให้ค่อนข้างยาก เลยมีวิธีเดียวก็คือต้องเตรียมหางบประมาณอย่างเดียวถ้าจะทำ หรือวิธีสุดท้ายยกเลิกโครงการคงจะยากแต่ก็ต้องหาเหตุให้ได้ก็ต้องประเมินให้ได้ว่าจะเอาทางไหน คณะกรรมการก็จะประชุมกัน อีกรอบ เสนอความคิดเห็น แล้วก็เสนอผู้บริหารต่อไป

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลฯ

สรุปแล้วก็ไม่น่าพันวันที่ ๓๐ กันยายนน่าจะเสร็จบางส่วน แต่ยังไง คงไม่เสร็จทั้งหมด ที่นี้ที่ท่านยกเลิกสัญญาได้ไหมยังไงก็ได้ครับ เพราะว่า เป็นสัญญาทางปกครองเป็นเอกสิทธิ์ตามสัญญาอยู่แล้ว หลักของสัญญาทางปกครอง จะต้องมีเหตุยกเลิกสัญญาแต่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างได้ทำโดยตรง ผมเพิ่มเติมสมมุติว่าเรายกเลิกสัญญาได้ไหมก็ต้องดูเหตุคืออะไร เพราะฉะนั้นเหตุถ้า เกิดว่าเราบอกว่าย่างไงคุณเสร็จไม่ทันก็ต้องเจรจากันว่าโอเคเราขอ ๓๐ กันยายน คุณเสร็จทันไหมถ้าคุณยืนยันว่าเสร็จทัน ก็ทำสัญญาได้แบ่งงวดใหม่ แต่ถ้าบอกว่า เสร็จไม่ทันก็ต้องมีเหตุว่าผมไม่มีเงินจ่ายคุณ เว้นแต่สภาพอนุมัติเงินสะสมให้ พูดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผมไม่มีเงินจ่าย แต่ว่าถามต่อว่าผู้รับเหมาเสียหายไหม ก็ต้องไปดูว่าเสียหายยังไง ส่วนมากก็เป็นค่าอำนวยการ ที่ศาลให้เป็นเรื่องข้อแบบ ตอนนี้ก็เห็นภาพอยู่ว่าย่างไงไม่ลงงาน ถ้าเกิดว่าไปถึงสุดท้ายจริงๆ ไม่มีเงินขอยกเลิก ได้ไหม ถ้าเกิดทำงานไปแล้ว มาตรา ๓๙๑ ที่ศาลใช้กับเราครั้งก่อน อยู่ฐานะเดิม ทำงานเสร็จก็ได้รับเงินไป งานที่ไม่เสร็จก็ไปจ้างรายใหม่มาทำ ก็เป็นทฤษฎีที่ผม อธิบายให้ฟัง ว่าทางไปได้อย่างไรถ้าเรายกเลิกตอนนี้ยังไม่ดำเนินการอะไร ถามว่า ยกเลิกได้ไหม ได้โดยเหตุว่าข้างหน้าไม่มีเงินจ่าย ก็มีเสียหายอยู่นะ แต่ว่าย่างไม่ได้ ลงงานไม่ได้เสียหายอะไรมาก ก็ต้องคุยกัน ไม่สามารถจะเคลียร์เป็นศูนย์บาททั้งหมดได้ แต่ถ้าปล่อยให้ลงงานไป จะกลับมาใช้ตรงนี้ก็จะต้องคิดหนักถ้าเกิดลงงานไปสองสามงวด ถ้าทำได้สั่งงวดไม่มีเงินจ่าย ยกเลิกสัญญาได้ไหม ได้แต่ต้องชดใช้ที่เข้าไป ท้ายสุด คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเคลียร์ตรงนี้ทั้งหมด แล้วก็นำเสนอขึ้นมา

นายณัฐสิทธิ์ เครือวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ครับหลังจากนี้คณะกรรมการก็จะไปประชุม เรียกผู้รับจ้างมาเจรจา ต่อรอง และรายงานผลการประชุมเสนอให้ผู้บริหารทราบ

นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภาฯ

ท่านอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านอินตา มะโนคำ

นายอินตา มะโนคำ
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่าน ผมมาคิดดูแล้วผมว่าคงเกิดปัญหาแน่ เรื่องของเก่าเรายังเคลียร์ไม่เสร็จ แต่ที่ท่านว่า ทำสัญญาแล้วแต่ไม่มาทำ ถ้าเกิดเราปล่อยไว้ถ้าหากทำไม่ทันปัญหาก็ต้องเกิดแน่ เรามีปัญหาอยู่แล้วเรากำลังแก้ ขออนุมัติเงินยังไม่ผ่าน ก่อนที่จะผ่านต้องผ่านผู้ว่า ราชการฯ ต้องอนุญาตก่อนไม่ใช่ของง่าย ๆ แต่ถ้าว่าไม่จำเป็นถ้าเรายกเลิกโครงการ ใหม่คงจะดีนะครับ ถ้าเกิดปัญหาอีกเราจะแก้ยังไงเงินก็เหลือน้อย ก็ขอให้ช่วยกัน พิจารณาผมก็มีแค่นี้ครับ

/นายกิตติพัทธ์...

นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม
สมาชิกสภา

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน พุดเป็นความเห็นประเด็นที่เราคุยกันก็เป็นเรื่องของสัญญาที่ผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติอย่างกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา ก็ไม่ใช่ความผิด
ของเทศบาลที่ว่าเราจะชี้เป้าว่าเงินเรามีสองล้านที่สามารถใช้ได้กรณีที่ทำงานไม่
แล้วเสร็จ ผมก็ไม่เห็นด้วย เพราะว่าไม่ใช่ความผิดของเทศบาล ฉะนั้น ลงนาม
ในสัญญาต้องคิดแล้วว่างานก่อสร้าง จะแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาไหม
ตรงนี้ที่ท่านปลัดได้นำเรียนว่าในกรณีที่ต่อสัญญา ขยายจากวันที่ ๓๐ กันยายนเป็น
ต้นไปเงื่อนไขการต่อสัญญาไม่สามารถต่อได้แต่ทำไมคณะกรรมการพิจารณาให้การ
ต่อสัญญา เป็นความเห็นของคณะกรรมการหรือไม่ เงื่อนไขระบุชัดเจนอยู่แล้ว
ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันตามสัญญาเงินก็จะตกไปตามที่ท่านปลัดได้นำเรียน ถ้าจะมาใช้เงิน
สะสมที่ต้องเอาไปจ่ายผู้รับจ้าง ไม่น่าจะเข้าเงื่อนไข การที่จะขอสถานะอนุมัติ ผมก็
ไม่เห็นด้วย เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเร่งรัดคณะกรรมการจะดำเนินการยังไงก็แล้วแต่
ให้งานแล้วเสร็จที่จะเบิกจ่ายให้ทัน ๓๐ กันยายน จากการประเมินแล้วผมดูแล้ว
ไม่น่าจะเสร็จเพราะว่าระยะเวลาสั้น ผู้รับจ้างไม่แสดงความจริงใจที่จะดำเนินการ
ผมว่าก็ไม่เห็นด้วยอยากจะเรียนไปทางท่านประธานผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ดูว่าเราจะดำเนินการยังไง หรือว่าจะยกเลิกอย่างที่ท่านปลัดว่า แต่ว่าถ้าเราปล่อยไป
อาจใช้สิทธิในการฟ้องร้อง ก็เป็นความเห็นที่อยากจะนำเรียนต่อที่ประชุม
ขอบคุณมากครับ

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีฯ

ขอเรียนอย่างนี้ครับ เดี่ยวจะเข้าใจผิดคือต้องบอกว่าอำนาจของสภา
ยังไม่เกิดตอนนี้ เป็นเพียงแค่คำถาม เป็นความวิตกกังวล ท่านยังไม่ได้ใช้อำนาจ
ของท่าน การที่ดำเนินการในสัญญาก็เป็นคณะผู้บริหาร การจะยกเลิกผู้บริหารก็ต้อง
ไปประเมินความเสี่ยงไว้พิจารณา ผู้บริหารเห็นแล้วไม่น่าจะได้ ก็ยกเลิกสัญญา
ไม่ใช้นะครับ ประเด็นก็คือเรามีงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ กระทบการไปแบบนี้
ผมก็พยายามขับเคลื่อนให้สัญญาเกิด เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
การดำเนินการในอนาคต หลังจากสัญญาบังคับใช้แล้ว ก็ต้องไปดูอีกทีว่าจะ
ดำเนินการอย่างไร ก็ต้องฟังกระบวนการก่อน เดี่ยวจะถกเถียงในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น


นายวชิรศักดิ์ พรหมศรี
ประธานสภา

คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ไปประเมินดูนะครับ อย่างไรก็ตามคณะ
ผู้บริหารคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถ้ามีอะไรก็นำเสนอคณะผู้บริหารต่อไป
เป็นความคิดเห็นของสภาที่แจ้งให้ทราบ ท่านไหนมีเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกไหมครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี
๒๕๖๗ ก็ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว ขอขอบคุณ
ทั้งสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุมสภาฯ
(นายภูวนัย อินคำ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปากท่อ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอ้าย เมืองมูล)

(ลงชื่อ) -ติตราชการ- กรรมการ
(นายกิตติพิทธ์ เอี่ยมพร้อม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายพงศกร วงศ์ชัย)

สภาเทศบาลตำบลปากท่อได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลปากท่อ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ประธานสภาเทศบาลตำบลปากท่อ
(นายวชิรศักดิ์ พรหมณี)